



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (งานบริหารทั่วไป)

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๒๑

ที่ พร ๐๐๓๗.๑/๖๕๕๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดงานวันคนพิการแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดได้กำหนดการจัดงานวันคนพิการแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณโรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง (ภายในสนามกีฬาจังหวัดแพร่) โดยจะมี ผู้พิการและผู้ดูแลเข้าร่วมงานอย่างน้อย ๕๐๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้ออกสู่โลกภายนอก ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โชว์ร้องเพลง การแข่งขันเพื่อร่วมสนุกต่าง ๆ ฯลฯ ในการจัดงานดังกล่าวจังหวัด ได้มีการแบ่งงานให้หน่วยงานรับผิดชอบ โดยให้ สถานีอนามัยประจำตำบลมีหน้าที่ในการประสานงานกับ ผู้พิการที่จะมาร่วมงานว่าแต่ละตำบลมีจำนวนเท่าใด และ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ช่วยรับผิดชอบในเรื่องพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

เพื่อให้การประสานงานเรื่องการรับส่งคนพิการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชักซ้อมแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

๑. การติดต่อประสานงานเรื่องคนพิการที่จะเข้าร่วมงาน สถานีอนามัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการประสานงานกับคนพิการ

๒. เมื่อสถานีอนามัยได้ยอดคนพิการที่จะเข้าร่วมงานแล้ว จะติดต่อกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อขอให้จัดยานพาหนะเพื่อรับส่งคนพิการเข้าร่วมงานดังกล่าว หากไม่ได้รับการติดต่อจาก สถานีอนามัย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อสอบถามว่ามีคนพิการเข้าไปร่วมงานและมีความประสงค์ จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพาหนะรับส่งหรือไม่ เนื่องจากในบางพื้นที่อาจไม่มีผู้พิการเข้าร่วมงาน ดังกล่าว

๓. การรับส่งผู้พิการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้พิการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ได้

๔. กำหนดการจัดงานและแนวทางดังกล่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งนายอำเภอทราบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจึงขอแจ้งชักซ้อม ให้อำเภอได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้เตรียมการได้ทันกำหนดการ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายดนัย ยอดนิล)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่